

Năm 2024

THỨ BA

Phát hành: 30/7/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	1
1. TPHCM: Hiệu quả từ mô hình "Kiot thông tin"	1
2. Hà Nội: Nâng cao tiện ích, phát huy hiệu quả iHanoi	2
3. Cà Mau: Sẵn sàng vận hành trung tâm điều hành thông minh	3
4. Lâm Đồng: Tiết kiệm 6,3 tỷ đồng từ chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.....	5
5. Đắk Lắk đẩy mạnh số hóa cải cách hành chính lĩnh vực lao động, an sinh.....	5
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	7
6. Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thủ tục nộp phiếu lý lịch tư pháp khi trúng tuyển công chức	7
7. Cắt giảm tối đa thủ tục, không để việc thanh tra làm đình trệ đấu thầu, mua sắm thuốc	8
8. Gỡ vướng thủ tục mua nhà ở xã hội.....	9
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	11
9. Bộ Nội vụ lần đầu tiên sát hạch, tuyển chọn cán bộ trẻ đào tạo làm lãnh đạo	11
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	12
10. Vận dụng tối đa mọi quy định pháp luật để làm lợi cho dân	12

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TPHCM: Hiệu quả từ mô hình "Kiot thông tin"

Từ tháng 10/2018, Lê Thị Thu Trà, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình xây dựng và triển khai thí điểm công trình “Kiot thông tin đại đoàn kết” nhằm góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhiều tầng lớp nhân dân và góp phần tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hộ tịch, nhà đất, xây dựng, thường trú, tạm trú...

Trao đổi về mô hình này, bà Trà chia sẻ, “Kiot thông tin đại đoàn kết” được đặt tại trụ sở UBND các phường và những khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. Công trình này có sự tham gia của cán bộ, nhân viên nhiều ngành như công an, tư pháp, luật gia, liên đoàn lao động... tạo nên sự phong phú về kiến thức, lĩnh vực để người dân tiếp cận, được ví như mô hình “một cửa” ở các trung tâm hành chính

công. Tại đây, người dân được phát tài liệu tuyên truyền và được tư vấn trực tiếp miễn phí các vấn đề quan tâm liên quan tới pháp lý, chế độ, chính sách.

Đến nay, công trình “Kiot thông tin đại đoàn kết” đã được triển khai thực hiện rộng khắp tại các phường trong quận Tân Bình. Mô hình này còn được các quận, huyện khác học tập, lan tỏa gắn với điều kiện, đặc thù của từng địa phương với những tên gọi khác nhau như: “Kiot thông tin pháp luật”, “Kiot tư vấn pháp luật”... Các kiot này khẳng định tính hiệu quả thông qua sự quan tâm của đông đảo người dân đến tham gia tìm hiểu và nghe tư vấn. Công trình đã thể hiện sự sáng tạo của hệ thống mặt trận trong hoạt động tập hợp nhân dân ở khu dân cư, giúp triển khai những chủ trương, chính sách hay kêu gọi nhân dân tham gia các phong trào thuận lợi hơn.

Bên cạnh là chủ nhân của một mô hình tập hợp nhân dân hiệu quả, bà Lê Thị Thu Trà còn là người luôn trách nhiệm, tận tụy với công việc. Với thể mạnh về lĩnh vực dân chủ-pháp luật, bà Trà đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt trong các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Bà đã có nhiều sáng kiến như: “Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật”, “Phiên giám sát giả định”, “Phiên tòa giả định”, “Hộp thư kết nối cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân thành phố”, chuyên trang “Chúng ta cùng tìm hiểu pháp luật”, “Thực hiện dân chủ ở cơ sở”...

Các sáng kiến được thực hiện thường xuyên ở cơ sở với nhiều thông tin hữu ích cung cấp cho người dân. Bà còn phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động thiện nguyện. Bản thân bà trực tiếp nhận chăm lo cho một trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và giúp một trẻ mồ côi có việc làm, ổn định cuộc sống. (Qdnd.vn 30/7, Song Giang) [Về đầu trang](#)

Hà Nội: Nâng cao tiện ích, phát huy hiệu quả iHanoi

Sau 1 tháng triển khai, ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” đang phát huy hiệu quả là kênh tương tác số giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, các tiện ích, chất lượng dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả ứng dụng số mang bản sắc Thủ đô.

Sau 1 tháng triển khai, ứng dụng iHanoi đã có hơn 100.000 tài khoản và lượt tải xuống; số lượng người truy cập theo dõi, khai thác tăng nhanh. Toàn thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 500 phản ánh, kiến nghị; trong đó 50% kiến nghị đã hoàn thành xử lý; tỷ lệ đánh giá hài lòng hơn 50% với thời gian xử lý trong 24 giờ.

Lĩnh vực được người dân phản ánh nhiều là trật tự văn minh đô thị và môi trường. Hiện toàn bộ 22 sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã đã có tài khoản để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh đánh giá, một trong những tiện ích của ứng dụng là thông tin phản ánh hiện trường và phản ánh thủ

tục hành chính. Việc nắm thông tin nhanh chóng với nhiều tình huống khác nhau đã hỗ trợ chi trong việc xử lý các vấn đề phát sinh...

Tuy nhiên, quá trình vận hành ứng dụng còn phát sinh một số khó khăn, như: Trong một tin phản ánh, người dân có nhiều ý kiến, kiến nghị khác nhau, thuộc thẩm quyền trách nhiệm tham mưu giải quyết của nhiều đơn vị; trong khi ứng dụng chỉ đang cho phép chọn chuyển xử lý tới 1 đơn vị; người dùng còn gặp một số khó khăn khi truy cập ứng dụng...

Nhằm chuyên nghiệp hóa, cá thể hóa trách nhiệm xử lý kiến nghị của người dân trên iHanoi, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, Văn phòng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận, điều phối, xử lý phản ánh kiến nghị gửi về Văn phòng UBND thành phố. Trường hợp ý kiến, kiến nghị của người dân quá thời hạn giải quyết, các cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về trách nhiệm trong việc giải quyết các phản ánh của người dân chậm muộn trên ứng dụng iHanoi.

Thời gian tới, iHanoi sẽ tiếp tục được thành phố hoàn thiện hạ tầng ứng dụng, bổ sung các tiện ích khác phục vụ người dân và doanh nghiệp, như: Khảo sát ý kiến người dân; tra cứu, đặt chỗ và thanh toán trực tuyến phí đỗ xe; tra cứu các tuyến xe buýt; sổ liên lạc điện tử; tra cứu tuyển sinh đầu cấp; thanh toán tiền điện; nạp tiền điện thoại... (Hanoimoi.com.vn 30/7, Tiến Thành) [Về đầu trang](#)

Cà Mau: Sẵn sàng vận hành trung tâm điều hành thông minh

Được đánh giá là một trong những dự án quan trọng trong Đề án chuyển đổi số của tỉnh, sau thời gian chuẩn bị, vận hành thử nghiệm, đến nay Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) đã cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành chính thức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của tỉnh, hiện thực hoá Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số theo mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn.

Bà Trần Thị Cẩm Hằng, Phó giám đốc Sở TT&TT, cho biết: “Qua thời gian dài triển khai xây dựng, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đến nay Trung tâm IOC đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào hoạt động, với nhiệm vụ chính là thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu thông tin, hiển thị trực quan 13 lĩnh vực. Qua đó, IOC sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về kết quả hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh đang diễn ra; sự tương tác của người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

Với vai trò là hệ thống thông tin tập trung về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh theo thời gian thực, Trung tâm IOC được xây dựng với 4 cấu phần chính: trang thiết bị tại Phòng Điều hành IOC; trang bị Server vận hành Phần mềm lõi IOC; hệ thống camera AI; phần mềm lõi vận hành IOC và tích hợp các ứng dụng của ngành, lĩnh vực đang quản lý để thu thập và khai thác dữ liệu. Trung tâm IOC được trang bị 18 tấm màn hình ghép

chuyên dụng với công nghệ mới nhất, được bố trí tại sảnh chính phía ngoài Phòng giám sát, điều hành trung tâm. Hệ thống camera phục vụ lưu trữ các hình ảnh trong suốt quá trình hoạt động.

"Cùng với đó, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và máy chủ được đầu tư bổ sung cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đặt tại Sở TT&TT, được triển khai công nghệ điện toán đám mây, cho phép tỉnh khai thác tối đa hiệu suất hạ tầng các thiết bị đã được đầu tư. Đặc biệt, có thể phân tích, khai phá dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, kiến tạo phát triển cho các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn tỉnh", ông Trần Quốc Toàn, Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông, Sở TT&TT, chia sẻ.

Ngoài ra, hệ thống phần mềm điều hành thông minh được thiết kế trên cơ sở khung tham chiếu đô thị thông minh đã được Bộ TT&TT ban hành và đồng bộ với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, giúp lãnh đạo dễ dàng quản trị, điều hành nền hành chính công của tỉnh phát triển năng động, phù hợp với biến động liên tục của tình hình thực tiễn.

“Điểm đặc biệt của hệ thống này là cung cấp ứng dụng IOC trên điện thoại di động, máy tính bảng. Điểm khác biệt là tích hợp được công nghệ trợ lý ảo có thể trả lời, giải đáp số liệu các lĩnh vực mà IOC đã thu thập, hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh dễ dàng giám sát, khai thác dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, từ đó đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh”, bà Hằng phân tích thêm.

Với đầu tư thiết kế như trên, Trung tâm IOC sẽ thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu thông tin, hiển thị trực quan 13 lĩnh vực của tỉnh. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, IOC sẽ giám sát theo thời gian thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. “Các chỉ số này được biểu diễn theo dạng biểu đồ, có thể hiện tỷ lệ hoàn thành, mức độ tương quan so sánh với kết quả các năm, hỗ trợ theo dõi một cách trực quan, chi tiết, cụ thể. Giúp lãnh đạo có những quyết định nhanh chóng trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời; kiến tạo cho nền kinh tế của tỉnh phát triển năng động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn”, ông Toàn chia sẻ thêm.

Trên lĩnh vực hành chính công, IOC có thể theo dõi chi tiết tình hình giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi hồ sơ dịch vụ hành chính công của các cơ quan, ban, ngành, để từ đó nắm bắt hiện trạng, tồn tại và đưa ra định hướng, giải quyết kịp thời các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, trên nhiều lĩnh vực khác, IOC có thể theo dõi tình hình khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế và phân tích hiệu suất khám chữa bệnh, theo dõi bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Cung cấp thông tin về chất lượng nước mặt, chất lượng không khí; dữ liệu được tích hợp từ các trạm quan trắc đặt tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau...

Đặc biệt, hệ thống camera AI phục vụ theo dõi, giám sát 2 lĩnh vực an ninh và giao thông. Hiện tại, hệ thống đang kết nối với 17 camera đặt ở các vị trí xung yếu để theo dõi, giám sát lưu lượng giao thông, các hình thức vi phạm giao thông và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Cà Mau. Hệ thống được tích hợp chức năng nhận dạng gương mặt, giúp theo dõi và truy vết các đối tượng thuộc danh sách “đen”. (Baocamau.vn 30/7, Hồng Nhung) [Về đầu trang](#)

Lâm Đồng: Tiết kiệm 6,3 tỷ đồng từ chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những tháng đầu năm 2024, tỉnh tiếp tục triển khai nhân rộng và chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho nhân viên bưu điện trong đó có việc thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính, tổ chức bộ phận hướng người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận Một cửa các cấp trong tỉnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đến nay 14 nhân viên bưu điện (bao gồm nhân viên thực hiện nhiệm vụ số hóa) thực hiện nhiệm vụ của 54 công chức của 19 sở, ban, ngành đơn vị, giảm được 40 công chức.

Tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, mỗi đơn vị có 1 công chức và từ 2 đến 4 nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ của 8 công chức (thuộc 13 phòng chuyên môn cấp huyện), giảm được từ 4 đến 5 công chức.

Nếu tính theo mức lương bình quân chi trả cho nhân viên bưu điện hiện nay là 6 triệu đồng/tháng thì tổng số kinh phí tiết kiệm được trong 1 năm, theo ước tính ngành chức năng tỉnh, khoảng 6,3 tỷ đồng. (Baolamdong.vn 30/7, Viết Trọng) [Về đầu trang](#)

Đắk Lắk đẩy mạnh số hóa cải cách hành chính lĩnh vực lao động, an sinh

Nhằm tạo ra những bước đổi mới trong thực thi nhiệm vụ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn, nhất là lĩnh vực lao động, người có công.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công dân ngày một tốt hơn, tỉnh Đắk Lắk tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính, ban hành văn bản điều hành từng nội dung cụ thể, bám sát, phù hợp với thực tế.

Đến nay tỷ lệ số hóa kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị đạt 100%, cung cấp 65 dịch vụ công toàn trình, 100% hồ sơ công việc được tạo lập và ký số trên môi trường mạng, công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính thường xuyên được thực hiện...

Kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính, nâng cao thái độ, tác phong phục vụ của công chức, viên chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực thi nhiệm vụ rộng, bao quát nhiều lĩnh vực về an sinh xã hội, trong đó nhóm người có công và bảo trợ xã hội có nhiều hồ sơ, thủ tục phức tạp.

Để nâng cao khả năng phục vụ, Sở đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước các cấp.

Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, huy động sự đóng góp ý kiến từ nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thúc đẩy cách hành chính hiệu quả tại đơn vị.

Sở cũng thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, theo dõi sát, kịp thời nắm bắt, xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn gây tổn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại bộ phận một cửa, trong đó tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên lĩnh vực của ngành...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, 6 tháng đầu năm 2024, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, giải quyết 162 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%.

Đơn vị đã triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành iDesk, 100% văn bản đến được tiếp nhận, xử lý, lưu trữ qua hệ thống iDesk, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử là 100%.

Để tiếp tục tạo ra bước chuyển trong cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Sở sẽ thường xuyên rà soát, nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật các lĩnh vực này, thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Cùng với đó là hoàn thiện dữ liệu ngành bao gồm: dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, dữ liệu bảo trợ xã hội, dữ liệu trẻ em, dữ liệu người có công, dữ liệu người lao động, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" góp phần giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Dantri.com.vn 29/7, Lê Nhuận) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thủ tục nộp phiếu lý lịch tư pháp khi trúng tuyển công chức

Bộ Nội vụ đề xuất rút gọn quy trình tuyển dụng từ 195 - 225 ngày xuống còn 125 - 145 ngày; bỏ thủ tục nộp phiếu lý lịch tư pháp; không yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thi tuyển, xét tuyển.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 138/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị đổi mới quy trình tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng, bảo đảm tuyển được những thí sinh đạt kết quả cao hơn khi dự thi vào cùng một vị trí việc làm ở nhiều cơ quan sử dụng khác nhau; thí sinh trúng tuyển sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều hơn 2 nguyện vọng.

Theo quy trình tuyển dụng công chức quy định ở Nghị định 138 đang áp dụng thì thời gian tối thiểu là 200 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng cho đến ngày có quyết định tuyển dụng. Còn thời gian tối đa không xác định.

Với đề xuất lần này, Bộ Nội vụ rút ngắn quy trình tuyển dụng còn từ 125 - 145 ngày, rút ngắn ít nhất 55 ngày so với quy định hiện hành.

Một trong những điểm đáng chú ý là nếu như theo quy định cũ, người trúng tuyển phải nộp phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thì ở dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thủ tục này và thời gian hoàn thiện hồ sơ cũng rút ngắn lại 10 ngày so với trước.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp đã được xác định trúng tuyển ở vị trí việc làm được tuyển dụng chung nhưng không còn biên chế tại cơ quan sử dụng công chức đã lựa chọn trong phiếu đăng ký dự tuyển thì hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo tới người trúng tuyển danh sách các cơ quan sử dụng công chức còn biên chế tuyển dụng để lựa chọn theo nguyên tắc người nào có kết quả điểm cao hơn được ưu tiên lựa chọn trước.

Trường hợp người trúng tuyển không lựa chọn thì hội đồng tuyển dụng thông báo trúng tuyển tới người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề ở chỉ tiêu cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Một điểm mới nữa, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định sát hạch khi tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã làm công chức cấp huyện trở lên; quy định sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (thay cho quy định lựa chọn hình thức viết, kết hợp viết và phỏng vấn).

Trường hợp đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là công chức thì phải được cấp có thẩm

quyền quyết định điều động, luân chuyển bằng văn bản đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ; không yêu cầu phải có đủ thời gian 5 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì căn cứ vào yêu cầu công tác, cấp có thẩm quyền quyết định điều động về làm cán bộ, công chức cấp huyện trở lên.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định quy định rõ, không bố trí những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột của người dự tuyển; những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; những người đã bị xử lý về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ làm thành viên hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Khi tiếp nhận vào công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận. (Vietnamnet.vn 29/7, Thu Hằng) [Về đầu trang](#)

Cắt giảm tối đa thủ tục, không để việc thanh tra làm đình trệ đấu thầu, mua sắm thuốc

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu. Theo đó, Bộ Y tế được giao rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

Luật Đấu thầu được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu. Các bộ cũng đã ban hành thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

Theo Phó Thủ tướng, việc ban hành các văn bản nêu trên đã tạo dựng khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, công tác đấu thầu vẫn còn một số bất cập như: thời gian đấu thầu kéo dài, hiệu quả đấu thầu chưa đạt được như kỳ vọng; còn để xảy ra sai sót, vi phạm trong hoạt động đấu thầu; chưa bảo đảm việc công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu theo quy định.

Đáng lưu ý, trong lĩnh vực y tế, công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh còn gặp khó khăn. Trong đó có nguyên nhân do năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm ở một số cá nhân, đơn vị và địa phương.

Bộ Y tế được giao rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Đồng thời, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, tận dụng các tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thuận lợi trong hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

Bộ Y tế cần chủ động, kịp thời mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và các trường hợp cần mua sắm tập trung khác, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; chủ động, kịp thời tổ chức đàm phán giá đối với thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo danh mục đàm phán giá.

Thủ tướng cũng lưu ý phải có biện pháp, cơ chế xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong đấu thầu tại các cơ sở y tế; không để chậm trễ kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương và Bộ Y tế trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan quản lý về đấu thầu thuộc bộ, ngành, địa phương, đơn vị quản lý về đấu thầu tại doanh nghiệp nhà nước thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về đấu thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục sơ hở, bất cập.

Cơ quan quản lý về đấu thầu chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động đấu thầu khi phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. (Tienphong.vn 29/7, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

Gỡ vướng thủ tục mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NỞXH), có hiệu lực từ 1/8/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NỞXH.

Theo Nghị định 100, đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở phải bảo đảm điều kiện về thu nhập như sau: Trường hợp người đứng đơn

còn độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định ở trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua NOXH.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng. Nếu đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua NOXH.

Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định quy định trong Nghị định 100 đã cải cách thủ tục hành chính trong mua, thuê mua và thuê NOXH cũng như đơn giản các thủ tục trong xác định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm khối lượng công việc của người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan công quyền có liên quan. "Điều này cũng bảo đảm người thu nhập thấp được tiếp cận với NOXH, bảo đảm chính sách an sinh xã hội của đất nước. Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng NOXH do các điều kiện để mua, thuê mua NOXH đã được nới lỏng hơn so với quy định hiện hành. Việc phát triển NOXH sẽ đáp ứng được cung - cầu của thị trường, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Hiện Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (trong đó có quy định về mẫu giấy xác nhận đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH), bảo đảm hiệu lực đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đánh giá việc nới lỏng một số điều kiện cho người mua NOXH sẽ tạo thuận lợi hơn cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, cần xem xét việc người mua NOXH làm ở đâu, thu nhập thế nào mới được mua nhà để thuận lợi trong việc trả nợ. "Ngoài ra, khó khăn về NOXH lâu nay vẫn là thiếu quỹ đất. Vì vậy, Nhà nước cần sớm tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư làm NOXH. Khi nguồn cung tăng lên sẽ gia tăng cơ hội cho người thu nhập thấp mua được nhà" - ông Đính đề xuất.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp cho rằng việc quy định điều kiện về tiêu chí thu nhập đối với người mua NOXH là cần thiết, nếu không sẽ không xác định được đối tượng ưu tiên và tạo kẽ hở để trục lợi chính sách. "Với việc cơ quan quản lý nhà nước nới rộng một số điều kiện dành cho người thu nhập thấp, không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận tốt hơn với chính sách nhà ở mà còn giúp

các chủ đầu tư mở rộng thêm khách hàng, từ đó sẽ có thêm nhiều dự án NOXH mới được xây dựng, góp phần quan trọng giúp thị trường bất động sản phục hồi, tăng trưởng trở lại sau khoảng thời gian đình trệ" - ông Điệp nhìn nhận. (Nld.com.vn 30/7, Nhóm PV)[Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ lần đầu tiên sát hạch, tuyển chọn cán bộ trẻ đào tạo làm lãnh đạo

Ngày 29/7, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì lễ khai mạc kỳ sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ hệ trọng, then chốt của then chốt, để làm sao chủ động được nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong thời gian trước mắt, cũng như trong chiến lược lâu dài.

Việc chủ động được nguồn cán bộ; chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, không thể để tự thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức mà cần có sự chuẩn bị tốt từ Bộ, như vậy sẽ gặt hái được thành công. Từ đó, Bộ lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp tốt hơn, chất lượng hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Vì vậy, ngày 10/5/2023, Ban cán sự đảng Bộ đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030”.

Bà Trà cho biết, qua vòng sơ tuyển đợt 1 đã chọn được 26 cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được tiêu chuẩn để vào vòng thi sát hạch. Các ứng viên này đều được lãnh đạo các đơn vị đánh giá rất cao.

Qua cuộc thi sát hạch, tuyển chọn hôm nay sẽ chính thức chọn được số lượng cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, nổi trội để tham gia đề án và thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách một cách cụ thể.

Bên cạnh đó, hằng năm, Bộ sẽ rà soát, đánh giá, sàng lọc lại và từ đó tiếp tục bổ sung vào đề án. Các nhân sự không đạt yêu cầu, không khẳng định được năng lực bản thân, không nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thử thách, không thể hiện rõ được sản phẩm công việc được phân công, Bộ sẽ xem xét để đưa ra khỏi đề án.

Bộ sẽ có cơ chế đặc thù để xem xét đối với những nhân sự có đủ điều kiện để bổ nhiệm, trường hợp bổ nhiệm chức vụ vượt cấp sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo đề án của Bộ Nội vụ, có 2 nhóm công chức, viên chức tham gia sát hạch, tuyển chọn để bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ. Thứ nhất là những người đang

giữ chức phó vụ trưởng và tương đương trở lên, dưới 45 tuổi; thứ hai là những người dưới 40 tuổi tại các đơn vị thuộc Bộ.

Các cán bộ này sẽ được xem xét, bổ nhiệm cao hơn 1 bậc so với chức vụ hiện tại và phân đấu quy hoạch thứ trưởng ít nhất 1 người với những trường hợp đang giữ chức vụ phó vụ trưởng dưới 45 tuổi. Cán bộ dưới 40 tuổi sẽ được xem xét bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo vụ; đồng thời phân đấu bổ nhiệm 10% trong số này giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Bộ trưởng mong muốn, đây là đợt đầu tiên thí điểm để thực hiện đề án này và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, rút kinh nghiệm thường xuyên hằng năm để làm sao có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ đáp ứng được yêu cầu. (Vietnamnet.vn 29/7, Thu Hằng) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Vận dụng tối đa mọi quy định pháp luật để làm lợi cho dân

Nhiều dự án khắp cả nước bị “treo” không hoàn thành và khai thác được do vướng giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Có những công trình giao thông chỉ vài trăm mét, nhưng kéo dài nhiều năm vì không thỏa thuận được với vài hộ dân, có những dự án hoàn thành 80-90%, nhưng phần còn lại không giải quyết được vì chuyện mặt bằng.

Biết bao nhiêu công trình bị trì hoãn phơi giữa nắng mưa, lãng phí rất lớn. Không dừng lại ở lãng phí, mà còn xảy ra tình trạng khiếu kiện do người bị thu hồi đất không chấp nhận giá bồi thường. Nhiều vụ chính quyền địa phương bế tắc trong cách giải quyết, kêu ra tận Trung ương, nhưng cũng không thể thỏa mãn được quyền lợi của người dân.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do luật pháp chưa điều chỉnh hết các mối quan hệ liên quan đến đất đai. Chính quyền muốn hỗ trợ người dân, nhưng phải có cơ sở pháp lý, có quy định cụ thể, đồng bộ để việc thực hiện giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân đảm bảo làm đúng trách nhiệm, phù hợp với pháp luật.

Luật Đất đai 2024 có nhiều quy định đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan, bảo vệ lợi ích đôi với người bị thu hồi đất. Những quy định cụ thể, rõ ràng của luật giúp chính quyền thực hiện giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn, người dân được thụ hưởng chính sách bồi thường và sự hỗ trợ tốt hơn.

Có quy định của pháp luật, chính quyền có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người dân cần sự công bằng, minh bạch thì cán bộ thực hiện phải nắm vững pháp luật, làm đúng quy định sẽ thuyết phục được dân.

Căn cứ vào các quy định của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất, phải lấy tinh thần cốt lõi của luật là đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người có đất bị thu hồi. Người dân đã phải rời xa nơi sinh sống cũ, thì phải bù đắp lại bằng các lợi ích và điều kiện sống phù

hợp tại nơi ở mới. Bù đắp bằng giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể được phê duyệt, bồi thường tài sản bị thiệt hại, hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh bị ngừng sản xuất do giải phóng mặt bằng.

Làm đúng luật và vận dụng tối đa mọi quy định để làm lợi cho dân, chắc chắn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn.

Nếu Luật Đất đai đã có những quy định rõ ràng, cụ thể, nhưng cán bộ vẫn đùn đẩy trách nhiệm, để dự án bị vướng mắc, bế tắc về công tác giải phóng mặt bằng, thì cứ làm rõ mà xử lý người chịu trách nhiệm. (Laodong.vn 30/7, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên Thanh Hồng